



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๘ ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	น.ส.ลัดดาวรรณ ไกรยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๐)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๓๐)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	น.ส.ราตรี แสงประจักษ์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๔)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๒๔)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	น.ส.ศรีสุตา สร้างไธสง	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	น.ส.ศิยานันท์ ตอพรหม	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๗)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๑๗)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๕	น.ส.จรรยา กิจกสิกร	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๓๓)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๓๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๖	น.ส.สุชีรา ทวีเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานแพทย์
๗	น.ส.ตनुชา บุญรัมย์	พยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๘)	พยาบาลวิชาชีพ ๗ วช. (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๔๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุชีรา ทวีเกตุ
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๘)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับจาก กก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ เป็นเวลา ๗ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๑๖ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เลขที่ ๔๕๑๑๐๒๕๘๙๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุชีรา ทวีเกตุ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพ ๗ วช (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๐๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมองที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดورا

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๖ ว (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๑๖ ปี รั่วในโรงพยาบาลวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยอาการสำคัญ คือ ช้อนท้ายรถจักรยานยนต์ล้มแล้วหมดสติ ถูกนำส่งโรงพยาบาลเอกชนและส่งรักษาต่อโรงพยาบาลตากสินตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาการแรกเริ่ม ผู้ป่วยรู้สึกตัว สัมผัสเมื่อเรียก (to verbal stimuli :E๓) พูดเป็นคำๆ (inappropriate words:V๓) ทำตามคำสั่ง (Follow Command: M๖) รูปร่างตาทั้ง ๒ ข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงปกติ ขนาด ๔ มิลลิเมตร แขนขาอ่อนแรงเล็กน้อย (resistant against effort :grade IV) วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ป่วยซึมลง หลับมากขึ้น ระดับความรู้สึกตัวอาการแสดงทางระบบประสาทเท่าเดิม แพทย์ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองพบเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดوراข้างขวา จึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดสมองเพื่อนำก้อนเลือดออก ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.หลังผ่าตัดย้ายเข้าหอบำบัดผู้ป่วยหนัก ซึ่งหลังการผ่าตัดผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัว สัมผัสเมื่อเรียก (to verbal stimuli :E๓) พูดคุยได้ไม่สับสน (Oriented:V๕) ทำตามคำสั่ง (Follow Command: M๖) รูปร่างตาทั้ง ๒ ข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงปกติ ขนาด ๓ มิลลิเมตร แขนขาอ่อนแรงเล็กน้อย (resistant against effort :grade IV) มีแผลผ่าตัดที่ศีรษะ มีสายระบายเลือด ๑ เส้น งดน้ำ งดอาหารไว้ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ใส่คาสายสวนปัสสาวะไว้ ได้รับการวางแผนให้การพยาบาลตามปัญหาที่พบ คือ อาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเนื่องจากมีเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะช็อคเนื่องจากการสูญเสียเลือดในระหว่างผ่าตัด อาจเกิดภาวะไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่ (electrolyte) เนื่องจากจำนวนปัสสาวะออกมาก ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลต่อสภาพการเจ็บป่วย โดยปัญหาต่างๆได้รับการรักษาพยาบาลจนผู้ป่วยอาการดีขึ้น วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๒๐ น. ผู้ป่วยมีระดับความรู้สึกตัว สัมผัสได้เอง (Spontaneous :E๔) พูดคุยได้ไม่สับสน (Oriented:V๕) ทำตามคำสั่ง (Follow Command: M๖) รูปร่างตาทั้ง ๒ ข้างมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงปกติ ขนาด ๒ มิลลิเมตร แขนขาอ่อนแรงเล็กน้อย (normal motor power :grade IV) แผลผ่าตัดที่ศีรษะแห้งดี ไม่มีอาการอักเสบ บวมแดงและผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงใด ๆ แพทย์จึงย้ายออกจากหอบำบัดผู้ป่วยหนักเพื่อไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามลำดับ จนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล ๑๐ วัน และนัด

มาติดตามผลการรักษาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกับ แพทย์ศัลยกรรมประสาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ทราบถึงกายวิภาคพยาธิสภาพ ของการบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
 ๒. สามารถให้การพยาบาลหลังการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยเลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นดูราอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ
๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการจัดทำนอน และวิธีการให้อาหารทางสายยางเพื่อ ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยทุกคนได้รับการจัดทำนอนที่ถูกต้องมากกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ผู้ป่วยทุกคนได้รับการให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธีมากกว่าร้อยละ ๘๐
๓. อัตราการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจน้อยกว่า ๕ ครั้ง : ๑,๐๐๐ ที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานในการจัดทำนอนและวิธีการให้อาหารทางสายยางที่ถูกต้อง
๒. เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
๓. ลดอัตราการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ